



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข เมื่อวันที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เรียงตามลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมจากทุกภาคมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และอยู่ในลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครไว้ โดยมีการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณสมบัติ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๑.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ

๒. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามลำดับที่
ที่สอบแข่งขันได้ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยยึดถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัว และให้มา
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (อำเภอเมืองหลังเก่า) ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

๓. หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ทั้งสิ้น และจะเรียก
ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปมาแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุตใจ มอญรัตน์)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง